



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๐๒

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอสมินิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายศรีอำพร ปานเกต)

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ ส่วนสื่อสารองค์กร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง การติดตามแนวโน้มสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทย

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-๑๙ ในประเทศไทย ประจำวันที่ ๗ ก.พ.๖๔ ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๒๓๗ ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๒๒๕ ราย แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและบริการ ๑๑๓ ราย ผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๑๑๒ ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันทุกประเภท ๑๒ ราย จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม ๒๓,๓๗๑ ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ ๒๐,๘๓๐ ราย จากการคัดกรองเชิงรุก ๑๓,๓๔๘ ราย รักษาหายแล้ว ๑๖,๙๙๒ ราย ยังรักษาอยู่ ๖,๓๕๐ ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มรวมผู้เสียชีวิตสะสม ๗๙ คน

- สำหรับผู้ติดเชื้อจากระบบบริการ ๑๑๓ ราย พบในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๔ ราย เป็นคนไทย ๑๒ ราย เมียนมา ๑ ราย เวียดนาม ๑ ราย จ.สมุทรสาคร ๙๕ ราย เป็นคนไทย ๓๓ ราย เมียนมา ๖๐ ราย กัมพูชา ๒ ราย จ.ตาก ๓ ราย และ จ.สมุทรสงคราม ๑ ราย ส่วนการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๑๑๒ ราย พบใน จ.สมุทรสาคร ๑๐๗ ราย เป็นคนไทย ๒ ราย เมียนมา ๑๐๕ ราย จ.ตาก ๒ ราย และกรุงเทพฯ ๓ ราย

- ที่ประชุม ศบค. ได้หารือถึงการตรวจคัดกรองเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร ซึ่งยังมีความกังวล เนื่องจากมีโรงงานจำนวนมากและมีความแออัดทั้งในเขตโรงงานและบริเวณชุมชนรอบโรงงานที่มีผู้คนอาศัยค่อนข้างมาก จึงต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อและประยุกต์ศาสตร์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ที่ผ่านมา จ.สมุทรสาคร ตรวจคัดกรองเชิงรุกไปแล้วประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ราย ขณะที่ภายในเดือน ก.พ. จากเดิมที่จะปรับลดการตรวจคัดกรองจาก ๑๐,๐๐๐ ราย/วัน เหลือ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ราย/วัน ที่ประชุมจึงเห็นว่ายังคงตรวจเต็มขีดความสามารถคือ ๑๐,๐๐๐ ราย/วัน หากถึงสิ้นเดือน ก.พ.แล้ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงก็จะสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจมากขึ้นในการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ทั้งใน จ.สมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น กรุงเทพฯ หลังจากนั้นจึงต้องเฝ้าระวังและประชุมอย่างต่อเนื่องระหว่าง ศบค. และ จ.สมุทรสาคร

- จากการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ประเมินการสวมใส่หน้ากากอนามัย (AIMASK) ๒๔ จุด ในพื้นที่ ๑๘ เขต ในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ ม.ค. - ๔ ก.พ.๖๔ หลังจากมีมาตรการผ่อนคลาย พบคนกรุงเทพฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยถูกต้องเพิ่มเป็นร้อยละ ๙๘.๐๗ ส่วนผู้ที่สวมใส่ไม่ถูกต้องและไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยรวมกันน้อยกว่าร้อยละ ๒ เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละเขต พบมีความแตกต่างกันเล็กน้อยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น ขณะที่ ๒ เขตที่มีอัตราการสวมใส่หน้ากากอนามัยต่ำกว่าเขตอื่นเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ดีขึ้นอย่างชัดเจน คือ เขตดอนเมือง สวมใส่หน้ากากอนามัยเพิ่มเป็นร้อยละ ๙๔.๑๓ และเขตบางกะปิ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๗.๕๖ อย่างไรก็ตาม พบประชาชนมีแนวโน้มไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือสวมใส่ไม่ถูกต้องเพิ่มขึ้นในช่วงเย็น และวันเสาร์-อาทิตย์ จึงต้องเน้นย้ำการสวมใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด

๑.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า หากเปรียบเทียบข้อมูลการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกของใหม่กับช่วงเดือน มี.ค.๖๓ ซึ่งพบการระบาดในระลอกแรก พบอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-๑๙ ครั้งนี้ลดลง ๑๐ เท่า ส่วนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ อยู่ที่ จ.สมุทรสาคร รองลงมา คือ กรุงเทพฯ ส่วนจังหวัดอื่นๆ มีผู้ติดเชื้อน้อยมาก หรือคิดเป็นร้อยละ ๒ ภาพรวมทั้งประเทศขณะนี้พบผู้ติดเชื้อใน ๔ จังหวัด ลดลงจากช่วงปลายเดือน ม.ค. ที่พบผู้ติดเชื้อ ๒๖ จังหวัด

- สรุปสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ในภาพรวมจังหวัดต่าง ๆ ควบคุมสถานการณ์ได้ดีขณะนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อเพียง จ.สมุทรสาคร จ.ตาก กรุงเทพฯ และบางจังหวัด โดยในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร หลังจาก

ดำเนินการค้นหาเชิงรุก ทำให้พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ขณะนี้จึงปรับมาตรการ “Bubble and Seal” โดยให้แรงงานเมียนมาอยู่ในโรงงานและที่พักทำงานได้ตามปกติ แต่ไม่ให้ปะปนกับชุมชน หากเจ็บป่วยก็จะเข้าสู่ระบบรักษา

๑.๓ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “COVID-๑๙ รอบใหม่” ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ ๑ - ๓ ก.พ.๖๔ จากประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป กระจายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น ๑,๓๑๕ ตัวอย่าง เกี่ยวกับความกลัวของประชาชนว่าจะติดเชื้อโควิด-๑๙ จากการแพร่ระบาดในขณะนี้ พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ ๓๗.๗๙ ระบุค่อนข้างกลัว เพราะมีผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากว่าการระบาดรอบแรก ขณะเดียวกันยังพบผู้ที่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการมากขึ้น ทำให้เกิดการแพร่ระบาดกันง่ายกว่าเดิม รองลงมา ร้อยละ ๒๕.๘๖ ระบุกลัวมาก เพราะเชื่อโควิด-๑๙ แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ ขณะที่ประชาชนบางกลุ่มยังละเลยการป้องกันตนเอง และยังไม่มีความตื่นหรือยารักษาให้หายขาด

- สำหรับความคิดเห็นต่อการผ่อนคลายมาตรการของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ รอบใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ.๖๔ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๓.๕๗ ระบุเห็นด้วยมาก เพราะทำให้ธุรกิจดำเนินกิจกรรมได้ เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้ดีขึ้น และสามารถกลับมาประกอบอาชีพ การเรียนการสอน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ รองลงมา ร้อยละ ๓๔.๖๘ ระบุ ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะประชาชนได้ผ่อนคลายบ้าง มีการรับมือทางการแพทย์ที่ดีขึ้น ประชาชนดำรงชีวิตสะดวกมากขึ้นสามารถประกอบอาชีพ และหารายได้ได้เหมือนเดิม ร้อยละ ๑๔.๗๕ ระบุไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น ทำให้การใช้ชีวิตแย่ลงกว่าเดิม รายได้ลดลงมากกว่าเดิม และต้องการให้เลื่อนระยะเวลาการเปิดสถานศึกษาออกไปอีก ขณะที่ร้อยละ ๖.๓๙ ระบุไม่เห็นด้วยเลย เพราะประชาชนบางกลุ่มยังละเลยการป้องกันตนเอง โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ประกอบกับจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลง

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกรมควบคุมโรค สธ. เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงจากงานเลี้ยงที่จัดในสถานที่ส่วนตัว ผลการสอบสวนเหตุการณ์ผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ในระลอกใหม่ โดยยกตัวอย่างการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในกรุงเทพฯ ที่เกิดจากการจัดงานเลี้ยงส่วนตัว ๔ เหตุการณ์ พบปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากแก้วเดียวกัน อยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน ใช้มือหยิบอาหารหรือน้ำแข็ง และการเดินร่ำสัมผัสใกล้ชิดกัน

- ส่วนการติดเชื้อในสถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ โดยยกตัวอย่างใน ๒ กรณี พบพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ คือ การรับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุยในระหว่างทานอาหาร ไม่ใช่ช้อนกลาง และขณะทำงานในห้องเดียวกันไม่สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน เพราะความไว้วางใจ ดังนั้น มาตรการขององค์กร หรือสถานที่ทำงาน จึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด ทั้งในห้องทำงาน และรถรับ-ส่งพนักงาน

๒.๒ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ในกรุงเทพฯ พบรายงานแรงงานต่างด้าวมาทำงานบ้าน ติดเชื้อโดยไม่มีอาการ ซึ่งอาจทำให้ติดเชื้อไปยังคนไทยได้ กรณีนี้จึงต้องกำชับแรงงานให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับเพื่อนโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย และต้องระวังการรับประทานอาหารเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- การใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าผิดวิธี ทำให้ไม่สามารถป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-๑๙ และเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้สวมใส่จึงควรใส่หน้ากากให้แนบสนิทกับใบหน้า และบริเวณส่วนปาก
ไม่น่า...

ไม่นำหน้ากากไว้ได้คาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่แออัดและสถานที่ที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ ขณะที่การนำหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกง กระเป๋าลือ หรือวางไว้บนโต๊ะ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เนื่องจากไม่ทราบว่าที่ผิวสัมผัสนั้นจะมีเชื้อโควิด-๑๙ ปนเปื้อนอยู่หรือไม่

๔. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน www.today.line.me เห็นว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังไม่น่าไว้วางใจ เนื่องจากยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนให้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมเสนอแนะให้พิจารณาเพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทุกประเภท โดยเฉพาะรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนที่จำเป็นต่อการเดินทางของคนกรุงเทพฯ

๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประโยชน์ของการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เน้นย้ำวิธีใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง โดยให้คลุมทั้งบริเวณจมูก ปาก และคาง เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-๑๙ และเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้คำแนะนำและขอความร่วมมือเจ้าของสถานประกอบการ/สำนักงาน กำชับแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงานและบุคลากร เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-๑๙ โดยเฉพาะการงดเว้นรวมกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกัน และสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่ทำงาน และระหว่างโดยสารในรถรับ-ส่งพนักงาน/รถตู้โดยสารของหน่วยงาน

๖. ที่มาของข้อมูล

๖.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์, ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา,

๖.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.banmuang.co.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.maticchon.co.th, www.naewna.com, www.thainews.prd.go.th, www.mgronline.com, www.mcot.net, www.thansettakij.com, www.newtv.co.th, www.news.thaipbs.or.th, www.nationtv.tv, www.tnnthailand.com, www.pptvhd๓๖.com, www.youtube.com, www.today.line.me